



HỌ TẠ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM

**THƯ CHÚC MỪNG
NGÀY GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2023**

Kính gửi: Bà con công giáo họ Tạ trên cả nước và Kiều bào công giáo họ Tạ đang sinh sống, làm việc tại Hải Ngoại !

Hòa cùng niềm hân hoan mừng Chúa Giáng Sinh và năm mới Quý Mão 2023 sắp tới. Thường trực hội đồng họ Tạ Việt Nam xin gửi tới bà con công giáo họ Tạ trên cả nước và Kiều bào công giáo họ Tạ đang sinh sống, làm việc tại Hải Ngoại lời chúc thân thương nhất. Chúc mọi người một Giáng Sinh an lành, hạnh phúc và có một năm mới dồi dào phúc lộc của Thiên Chúa.

Kính thưa quý vị thân tộc họ Tạ. Trong bối cảnh năm 2022 đất nước và dòng họ có nhiều thuận lợi và cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là chịu ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19. Xong với tinh thần đoàn kết cùng cộng đồng bà con công giáo họ Tạ chúng ta đã nỗ lực cố gắng vượt lên khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt các mục tiêu trong năm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại Hội họ Tạ Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ (2019-2023). Thay mặt Thường trực hội đồng họ Tạ Việt Nam, tôi ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự cố vũ và cống hiến về mọi mặt của bà con công giáo họ Tạ trong những năm qua.

Năm 2023 là năm cuối của nhiệm kỳ, quyết định đến thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết lần thứ III nhiệm kỳ (2019-2023) và chuẩn bị cho Đại Hội Họ Tạ Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ (2023-2027). Vậy mong bà con công giáo cùng thân tộc Họ Tạ trên cả nước cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. Nhân mùa Giáng sinh 2022, Thường trực hội đồng họ Tạ Việt Nam kính chúc bà con công giáo họ Tạ luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, sống tốt đời, đẹp đạo là những tâm gương sáng với tâm hồn trong sạch, sống theo đức tin và đạo lý để hướng tới những điều tốt đẹp nhất, cùng chung tay góp phần củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cùng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và quyết tâm xây dựng họ Tạ Việt Nam ngày một cường thịnh và văn hiến.

Một lần nữa, xin kính chúc bà con thân tộc họ Tạ vui hưởng một mùa Giáng sinh:
Ấm áp - an lành - hạnh phúc - sung túc - bình an - an khang - thịnh vượng !

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM

Phó Chủ Tịch Thường Trực